

8 câu hỏi và đáp án về Irvine University

Tác Giả: Irvine University

Thứ Hai, 06 Tháng 12 Năm 2010 18:23

Câu hỏi tiếp theo, thu nhận tiếp theo cho mỗi người: Irvine University



Irvine University

10900 183rd Street, Suite 330

Cerritos, CA 90703

Điện thoại: 1.888.953.2766

www.irvineuniversity.edu

1. Xin cho biết giờ học ở Irvine University được bố trí như thế nào cho phù hợp với sinh viên đang bận đi làm?

Irvine University dành cho người bận đang đi làm bằng cách mở những lớp vào cuối tuần và lớp đêm trong ngày thứ bảy. Sinh viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có thể theo học các lớp đêm từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm hoặc vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần. Irvine University còn có các lớp hoàn toàn học trên mạng, mà sinh viên không cần phải đến lớp. Lớp học trên mạng cho phép sinh viên làm bài bất cứ đâu miễn là họ có máy tính toán và có cài

8 câu hỏi về đời học Irvine University

Tel: 949.261.7843; Irvine University

Th: 7913; Hai, 06 Tháng 12 Năm 2010 18:23

đăng Internet.

Ngoài các lớp trên mạng, sinh viên đang đi làm có thể học theo học các lớp đêm tại Irvine University ở Cerritos. Giáo sư nhà trường nói toàn là những người chuyên nghiệp, thực sự hiểu được những khó khăn mà sinh viên đang gặp phải khi đi làm. Họ giúp nhà trường cung cấp các dịch vụ trong lớp học trong tuần và cuối tuần, tùy theo nhu cầu của sinh viên.

2. Đáp ứng với kết quả và môi trường làm việc đầy thách thức ngày nay, nhà trường có những lớp nào và các vấn đề cần biết nào?

Irvine University mở lớp Cao học về Quản trị Doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên đang đi làm thăng tiến trong ngành nghề của mình. Giáo sư nhà trường duy trì kiến thức làm việc trong phạm vi ngành nghề đã chọn, mang lại cho sinh viên những thông tin cần thiết hiện tại, làm sao có thể trở lại với thị trường cũng như các buổi họp ban quản trị. Bài học ở Irvine University đặt trọng tâm vào tiến bộ trên những ý niệm học hỏi thông thường. Giáo sư nhà trường dạy cho sinh viên biết rằng đừng để học hỏi vào thời gian.

Irvine University còn có chương trình giúp sinh viên học để lấy chứng chỉ chuyên môn, giúp họ cải thiện khả năng viết, đọc, cùng các kỹ năng thực tiễn trong việc làm. Những chương trình này do ban giảng huấn thực địa kinh nghiệm thực College of Business thực hiện, học cũng hiểu biết về năng lực cũng như thời gian vào mỗi chương trình của nhà trường.

3. Xin cho biết các ngành chuyên môn nào được chú ý theo đuổi? Muốn vào học những lớp đó có phải đua tranh gì không?

Irvine University mở chương trình lấy văn bằng trong ba ngành nghề chuyên môn như luật, kinh doanh và giáo dục. Muốn được nhận vào chương trình, nhà trường xét dựa vào một số các yếu tố như: Học số học và điểm GPA, thành tích thi, bài viết mẫu, cũng như điểm thi trước đây. Trong khi có nhiều trường để chọn học về ngành kinh doanh, Irvine University thu hút được sinh viên theo các lĩnh vực và năng khiếu khác nhau. Số toàn cầu đã khiến cho sinh viên tiếp cận với trên thế giới theo đuổi các lớp cao học về ngành kinh doanh. Số suy thoái toàn cầu khiến cho những thông tin tràn ngập như kết quả thị trường, tạo nên nhu cầu tìm kiếm pháp cho những dữ liệu trong các vấn đề hàng ngày.

4. Ban quản trị nhà trường dựa vào tiêu chuẩn nào để tuyển ban giảng huấn cũng như sinh viên?

Irvine University cam kết cung cấp nền giáo dục có phẩm chất cao, do đó nhà trường muốn tuyển thành phần giảng huấn không những có kiến thức chuyên môn mà còn ưu việt trong lãnh vực giảng dạy và môn học mà họ giảng huấn nữa. Điều quan trọng là ban giảng huấn không ngừng trau dồi thêm kiến thức trong môn học họ đang dạy, để sinh viên luôn tiếp thu được những kiến thức cập nhật nhất. Tất cả tập thể giảng viên và giáo sư giúp sinh viên được giáo sư chú ý đến mình nhiều hơn, cũng như cho phép sinh viên có cơ hội được đặt câu hỏi với giáo sư.

Khi nhận sinh viên vào trường, Irvine University chọn sinh viên kiêm toàn về mặt lãnh vực; ngắ i quyét chí học hành và có chđích trên đđng học vđn. Nhà trường kết vđng tđt cđ sinh viên có lòng quyét chí thành công và hiđu sâu bài học trong lđp, đđng thđi ra trường vđi khđ năng suy nghĩ phê phán và biđt đđng sđ học cđa mình.

5. Vì lý do linh hoạt và thuận tiện, lớp học trên mạng được tổ chức như thế nào?

Lđp học trên mạng dài sáu tuđn, và mđi lđn sinh viên chđ phđi tiếp trung đđ học mđt lđp mà thôi. Lđp học trên mạng đ Irvine University đđi hiđi sinh viên phđi có sđ tiếp đđng tác vđi lđp bđng cách tiếp lđi các câu hỏi đđng đđđc bàn thđo, nđp bài cũng như làm mđt sđ bài tiếp đđng. Đđi u tiếp đđng lđi là sinh viên có thđ tiếp đđng nhđ ngay trên mạng, và giáo sư có thđ lđy bài xuđng tiếp email hoặc các phđđng tiếp đđng khác. Lđp học trên mạng tiếp đđng Irvine University là 100% qua Internet và có sđ cđ vđn kết thuđt 24 giđ mđi ngày và bđy ngày mđi tuđn.

6. Sinh viên có thể vắng mặt trên lớp và tiếp nhận trường được không?

Đđ có thđ hoàn tđt chđđng trình học trong khi phđi làm viđc, sinh viên Irvine University có thđ ghi danh học vđa trên mạng vđa cđ tiếp đđng. Ban giảng huấn nhà trường tiếp đđng thông các phđđng pháp giảng huấn (trên mạng và tiếp đđng), mang lđi sđ tiếp đđng ích cho sinh viên mà không mđt đđ cái sinh khí học tiếp đđng.

8 câu hỏi và đáp án Irvine University

Tác Giả: Irvine University

Thứ Hai, 06 Tháng 12 Năm 2010 18:23

7. Làm sao để gặp được các vị n giáo d c? Trong trường có sẵn những hình thức nghiên cứu gì?

Có vẻ như bạn đang muốn biết ngày trong tuần, sinh viên có thể liên hệ ngay cả vào buổi tối hoặc vào cuối tuần. Các vị n giáo d c được xem là công cụ giáo d c căn bản của Irvine University. Mặc dù được các vị n, sinh viên vẫn có thể cải thiện kinh nghiệm học hỏi của mình bằng cách xem thêm những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình để học hỏi, kỹ năng học tập, và thời gian của bạn trong quá trình học tập khóa. Các vị n và việc học của khoa trường và học của các vị n nhà trường khi nào cũng có sẵn cho mọi sinh viên. Tại Irvine University có bản thông tin về việc làm, đồng thời cũng có nhu cầu nguồn để tìm việc làm nội trú trong trường đồng và ngay cả các hình thức kiếm được việc.

8. Xin cho biết làm thế nào để sinh viên có thể xin được giúp đỡ về tài chính?

Irvine University cho sinh viên vay nợ với lãi suất thấp qua trung gian của School Federal Credit Union. Thời gian nộp đơn đơn giản và nhanh chóng, chỉ mất 24 tiếng học sinh có thể biết được kết quả qua bản chi tiết tính về món nợ. Tìm cách để lo về mặt tài chính cho quá trình học cao đẳng cũng như học hoàn tất các môn học. School Federal Credit Union giúp sinh viên trút nỗi lo đi và cùng làm việc với sinh viên, giúp họ tìm được lối đi thích hợp nhất với tình trạng của mình sinh viên.